

Số: 14/BC-BKTXH

Chư Pưh, ngày 17 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Thực hiện Chương trình số: Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 27/02/2020 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về Chương trình công tác năm 2020 của Ban, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

A. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2020

I. Những kết quả đạt được

1. Công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND

Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã phối hợp cùng với các Ban HĐND huyện tham mưu Thường trực HĐND huyện thực hiện các hoạt động trước, trong và sau mỗi kỳ họp (*kỳ họp thứ mười, mười một HĐND huyện*) chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, tham gia dự kiến chương trình làm việc của mỗi kỳ họp. Thẩm tra và chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm tra các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết của HĐND huyện do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại mỗi kỳ họp.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Trong năm, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã tổ chức 02 đợt giám sát theo chương trình đề ra: Giám sát kết quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 trên địa bàn huyện (*Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 07/7/2019 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện*); giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (*Báo cáo số 13/BC-ĐGS ngày 17/12/2020 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện*). Trong hoạt động giám sát, khảo sát, Ban đã phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, khảo sát, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp kịp thời, có tính khả thi. Chương trình, nội dung giám sát được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến hành thông qua nhiều hình thức, có sự kết hợp giữa giám sát trực tiếp, giám sát qua báo cáo. Qua mỗi đợt giám sát, Ban đã xem xét, thống nhất với những kết quả đạt được của các đơn vị chịu sự giám sát. Đồng



thời nêu những tồn tại, hạn chế cùng các nguyên nhân để các đơn vị nghiên cứu, sửa đổi nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đồng thời Ban đã kiến nghị với UBND các cấp, các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan trong huyện.

Ngoài ra, Lãnh đạo Ban đã tham gia cùng các Đoàn giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh về *“tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”*; *“việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”*; *“việc thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh”*. Các Đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện về *“việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri được gửi đến kỳ họp thứ Tám, thứ Chín HĐND huyện và các kiến nghị sau hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2019”*; *“việc quản lý và sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất trường lớp và duy trì sĩ số học sinh trên địa bàn huyện”*; *“giám sát việc thu thuế trên địa bàn huyện”*; *“việc thực hiện cấp GCN QSD đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Thôn Thủy Phú, xã Ia Le”*. Các Đoàn giám sát, khảo sát của các Ban HĐND huyện về *“việc triển khai, đầu tư hỗ trợ xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn Thơ Hnhueng, xã Ia Phang”*; *“việc thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện”*; *“việc triển khai công tác quản lý sử dụng nhà văn hóa thôn, làng trên địa bàn huyện”*, *“việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”*.

3. Hoạt động thẩm tra:

Ban đã tiến hành thẩm tra 10 báo cáo và 12 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình ra kỳ họp thứ mười, kỳ họp thứ mười một HĐND huyện đảm bảo về chất lượng, kịp thời để phục kỳ họp. Nhìn chung qua thẩm tra, đa số các ý kiến đóng góp của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã được Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa về nội dung, thẩm quyền, hình thức văn bản. Góp phần làm rõ những vấn đề mấu chốt, những nội dung chưa phù hợp với Nghị quyết của HĐND huyện, với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Nhiều vấn đề qua thẩm tra được điều chỉnh trước khi trình ra Kỳ họp và một số vấn đề gợi mở nhằm cung cấp thông tin cho các vị Đại biểu HĐND huyện thảo luận tại kỳ họp.

4. Các hoạt động thường xuyên khác của Ban:

Ngoài các hoạt động chuẩn bị và tham dự các kỳ họp, hoạt động giám sát, thẩm tra, Lãnh đạo Ban đã chủ động tham gia các hoạt động thường xuyên khác như:

Tham dự các cuộc họp của HĐND huyện, UBND huyện tổ chức.

Thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt và trao đổi thông tin để phục vụ cho nhiệm vụ của Ban và sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

Thực hiện báo cáo công tác định kỳ theo quy định.

Tham gia các đợt tập huấn, hội nghị, hội thảo do HĐND tỉnh, huyện và cấp trên tổ chức.

Tham gia công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo sự phân công của HĐND huyện.

Tham dự hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

II. Đánh giá chung:

Dưới sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, các hoạt động trong năm 2020 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng được nâng lên. Hoạt động thẩm tra được chuẩn bị chu đáo, đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trong quá trình triển khai các hoạt động, đa số các thành viên của Ban là đại biểu kiêm nhiệm, giữa chức vụ chủ chốt ở các ban, ngành, địa phương nhưng với tinh thần tham gia hoạt động đầy đủ, nhiệt tình, có nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương khi thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện.

Tuy nhiên hầu hết các thành viên Ban là kiêm nhiệm nên hoạt động của các thành viên Ban cũng còn hạn chế nhất định. Một số thành viên và đại diện thành phần được mời theo Luật định chưa tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban; Việc đầu tư nghiên cứu các văn bản, tài liệu liên quan chưa kỹ, chưa sâu. Một số cơ quan đơn vị được giám sát, khảo sát chưa chú trọng đầu tư để thực hiện các nội dung báo cáo theo yêu cầu; thời gian gửi báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát và các nội dung thẩm tra chuẩn bị các kỳ họp vẫn còn chậm nên ảnh hưởng đến chất lượng giám sát, khảo sát và thẩm tra của Ban. Hồ sơ thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp do UBND huyện trình vẫn chưa đảm bảo theo thời gian quy định nên ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian thẩm tra của Ban.

B. Chương trình, nhiệm vụ năm 2021

Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện tập trung tổ chức thực hiện, hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng chương trình hoạt động của Ban năm 2021; Thực hiện giám sát, khảo sát về các nội dung theo chương trình đã đề ra.

Thẩm tra và chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm tra các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình tại mỗi kỳ họp HĐND huyện và kỳ họp bất thường (nếu có).

Tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và cấp trên.

Thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt và trao đổi thông tin để phục vụ cho nhiệm vụ của chuyên môn.

Định kỳ họp Ban để đánh giá tình hình hoạt động của Ban và tổng hợp báo cáo cho Thường trực HĐND huyện chỉ đạo.

Tham dự các đợt tập huấn, hội nghị, hội thảo do HĐND tỉnh, huyện tổ chức.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện phân công.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Thành viên Ban KT-XH;
- Lưu VT VP.HĐND-UBND.

**BAN KINH TẾ - XH HĐND HUYỆN
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Tiến